

Số:106/TB-UBND

Thượng Lộ, ngày 22 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp các Cộng đồng, nhóm hộ về ngăn chặn tình trạng xâm lấn đất rừng, khai thác gỗ trái phép trên địa bàn**

Ngày 20/12/2023, tại Hội trường UBND xã Thượng Lộ, đồng chí Nguyễn Văn Bắp - Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái phép tại các khu rừng được giao cho các cộng đồng, nhóm hộ quản lý, bảo vệ trong thời gian vừa qua.

Tham gia cuộc họp gồm Phó Chủ tịch UBND xã, công chức Địa chính xã, các Trưởng, phó ban QLRCĐ rừng cộng đồng; trưởng, phó nhóm hộ quản lý rừng.

Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã đặt vấn đề, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian vừa qua; các thành viên tham gia họp đã tham gia ý kiến thảo luận, đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Bắp – Phó Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

Đánh giá cao tinh thần nỗ lực của một số cộng đồng, nhóm hộ trong việc xây dựng các kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng trong thời gian vừa qua, tổ chức tuần tra, bảo vệ theo định kỳ hàng tuần, tháng và tuần tra đột xuất, góp phần ngăn chặn kịp thời và hạn chế tình trạng người dân lấn, chiếm đất rừng cộng đồng để làm nương rẫy trái phép, hạn chế hành vi xâm lấn rừng và khai thác gỗ trái phép trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn một số cộng đồng, nhóm hộ chưa làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác quản lý còn lỏng lẻo, còn để xảy ra người dân lấn chiếm đất rừng, nhất là việc chặt phá, khai thác gỗ trái phép tại một số rừng do nhóm hộ quản lý.

Để thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời tình trạng chặt hạ cây gỗ trái phép, lấn, chiếm đất rừng và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian qua. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

1. Đề nghị các cộng đồng, nhóm hộ quản lý bảo vệ rừng tiếp tục xây dựng kế hoạch, thường xuyên tuần tra định kỳ, đẩy mạnh tuần tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý trường hợp lấn, chiếm đất rừng cũng như khai thác gỗ trái phép. Khi phát hiện người dân phát lấn, chiếm đất rừng, khai thác cây gỗ trái phép phải tiến hành lập biên bản, ngăn chặn kịp thời, ghi nhận hình ảnh hiện trường, báo cáo trực tiếp cho UBND xã và cán bộ kiểm lâm địa bàn để cùng phối hợp xử lý.

2. Đề nghị các cộng đồng, nhóm hộ tổ chức tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng cuối năm 2023; quán triệt, tuyên truyền công tác bảo vệ rừng trước, trong và sau tết nguyên đán; nhất là đối với các nhóm hộ quản lý rừng khu vực tuyến khe KaZan, khe Lá, khe Ta Gùng, Xa ly cần phân công lực lượng túc trực tại các vị trí, tuyến đường huyết mạch về vận chuyển gỗ trái phép và báo cáo cho lực lượng chức năng, UBND xã nếu phát hiện đối tượng đang vận chuyển gỗ.

3. Trường hợp thành viên trong cộng đồng, nhóm hộ có biểu hiện bao che, tiếp tay cho đối tượng tham gia phá rừng, lấn, chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái phép thì báo cáo với UBND xã và Hạt kiểm lâm huyện xử lý theo quy định pháp luật.

4. Hàng tuần cử từ 2-3 người đi tuần tra đột xuất để tạo bất ngờ, hoặc khi nhận được thông tin có đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng nhóm hộ quản lý cần huy động toàn bộ thành viên tham gia truy bắt, thu giữ tang vật vi phạm, lập biên bản tại hiện trường, đồng thời báo cáo UBND xã và kiểm lâm địa bàn để phối hợp xử lý.

5. Công chức Địa chính xã phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn tham mưu Ủy ban nhân dân xã thành lập lực lượng chốt chặn tại các vị trí huyết mạch vận chuyển gỗ bao gồm: Lực lượng công an, Ban chỉ huy Quân sự xã, cán bộ kiểm lâm địa bàn và công chức liên quan khác phối hợp với thành viên bảo vệ rừng các cộng đồng, nhóm hộ để ngăn chặn đối tượng vận chuyển gỗ trái phép và tiến hành xử lý theo pháp luật.

6. Đối với cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn: tham mưu UBND xã các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; phối hợp với các cộng đồng, nhóm hộ tiến hành kiểm tra, đo vẽ toàn bộ diện tích bị lấn chiếm, tham gia phối hợp với các cộng đồng, nhóm hộ và UBND xã chốt chặn tại các vị trí, tuyến đường đối tượng thường xuyên vận chuyển gỗ trái phép.

Xử lý nghiêm theo đúng pháp luật những đối tượng vi phạm lâm luật nhằm răn đe và làm gương cho những người dân khác. Tổ chức ký cam kết đối với những hộ đã vi phạm để không tái phạm trên diện tích lấn, chiếm. Tiếp tục phối hợp với các cộng đồng, nhóm hộ tiến hành kiểm tra lại những diện tích đã đình chỉ trước đây mà người vi phạm vẫn tiếp tục tái sản xuất, canh tác để có biện pháp xử lý.

*Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp với các cộng đồng, nhóm hộ về ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng. UBND xã đề nghị các Ban quản lý rừng cộng đồng, nhóm hộ phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả thông báo kết luận này./.*

**Nơi nhận:**

- Hạt KL huyện ND; (đề b/c)
- Đảng ủy, HĐND xã
- Mặt trận và các ngành, đoàn thể;
- Trường thôn 3 thôn;
- 04 cộng đồng, 12 nhóm hộ;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Báp**

